

Số: 757/PGDDĐT-THCS

Đàm Hà, ngày 29 tháng 11 năm 2024

V/v thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh

Kính gửi: Các trường học, cơ sở giáo dục trong huyện.

Thực hiện Công văn số 3361/UBND-VHXH ngày 21/11/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh”; Công văn số 3907/UBND ngày 27/11/2024 của UBND huyện Đàm Hà “V/v tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh”; Công văn số 3564/SGDDĐT-GDPT ngày 12/11/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh “V/v thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục tổng huyện thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

**1. Thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh**

1.1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên địa bàn huyện; bồi dưỡng, giáo dục nâng cao kiến thức, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và người lao động trong triển khai, ý thức thực hiện Chương trình phòng tránh tai nạn bom mìn sau chiến tranh. Học sinh và người dân được trang bị kỹ năng để nhận biết nguy hiểm và biết cách xử lý khi gặp phải các vật thể nghi ngờ là bom mìn trên địa bàn trường học, khu dân cư.

1.2. Tuyên truyền rộng rãi đến học sinh, cha mẹ học sinh về thực trạng và hậu quả do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra để nâng cao nhận thức; giáo dục cách nhận biết, cách phòng tránh tai nạn bom mìn; giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử chiến tranh, tầm quan trọng của hòa bình và an toàn xã hội cho học sinh trên địa bàn. Tích hợp giáo dục về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trong chương trình các môn học và hoạt động giáo dục, trong đó lưu ý:

a. *Lồng ghép kiến thức vào các môn học:* Trong môn/phân môn Lịch sử, Địa lý, giáo dục công dân, sinh học giáo viên có thể dạy tích hợp về nguyên nhân và hậu quả của chiến tranh, cùng với tác động của bom mìn còn sót lại đối với người dân và môi trường, kiến thức về ô nhiễm đất đai và ảnh hưởng sức khỏe; các quy định của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

b. *Hoạt động trải nghiệm:* Kết hợp các hoạt động trải nghiệm thực tế với các buổi trò chuyện với cựu chiến binh và nạn nhân bom mìn, từ đó giúp học sinh hiểu về cuộc sống và khó khăn của những người bị ảnh hưởng.

c. *Nâng cao nhận thức*: Tổ chức các buổi thảo luận, hội thảo, hoặc triển lãm tranh về hậu quả của bom mìn sau chiến tranh, tạo điều kiện cho học sinh được bày tỏ cảm xúc và học hỏi về an toàn và hướng dẫn phòng tránh, chia sẻ các thông điệp thông qua hoạt động các câu lạc bộ hoặc nhóm ngoại khóa.

d. *Học qua dự án*: Học sinh có thể tham gia vào các dự án về khắc phục hậu quả chiến tranh như nghiên cứu giải pháp xử lý bom mìn hoặc làm dự án truyền thông để nâng cao nhận thức giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và ý thức trách nhiệm cộng đồng.

e. *Phối hợp với các tổ chức xã hội và cơ quan chức năng*: Hợp tác với các tổ chức để tìm kiếm nguồn lực, tài liệu và hỗ trợ để giảng dạy và phát triển chương trình giáo dục về hậu quả bom mìn

1.3. Tài liệu nghiên cứu tại Thư viện điện tử quốc gia về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ; địa chỉ: <https://thuviendientu.vnmac.gov.vn>

## 2. Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh

- Thực hiện các biện pháp quản lý giáo dục và tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình nhằm quản lý trẻ em, học sinh không để xảy ra tình trạng đuối nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 60/CD-TTg ngày 22/6/2024 và Công điện số 398/CD-TTg ngày 02/5/2022.

- Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và hoạt động tại Kế hoạch số 68/KH-PGDĐT ngày 28/11/2023 “V/v triển khai Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh trong trường học giai đoạn 2023-2030”.

- Hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức để các em biết và tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối nước, nhất là tại các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước bảo đảm an toàn cho bản thân.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Tăng thời lượng giảng dạy cho học sinh các cấp về kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phổ cập kỹ năng phòng, chống đuối nước tới 100% học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường, Chủ cơ sở giáo dục ngoài công lập nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

### Nơi nhận:

- TP, các PTP (c/đ);
- Như kính gửi (t/h);
- Lưu: VP, THCS2.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Giàn Mạnh Tráng**